

บทคัดย่อ

วิชา บธ.851 : วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง	: การศึกษาความต้องการโรงเรียนเอกชนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของผู้ปกครองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้จัดทำ	: นางสาวสุพิชญา จารุเนตร
อาจารย์ที่ปรึกษา	: ดร.พนม พรหมกันธา
หลักสูตร	: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่อนุมัติผลงาน	: 15 พฤศจิกายน 2543
จำนวนหน้า	: 89 หน้า

การค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง “การศึกษาความต้องการโรงเรียนเอกชนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของผู้ปกครอง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็นด้วยเทคนิคการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม และมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง โดยใช้แบบสอบถาม 210 ชุด ซึ่งแบ่งผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็น 3 กลุ่ม โดยแบ่งเป็น เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนไม่ได้ฝึกไม่ได้ระดับฝึกได้ และระดับเรียนได้ ของโรงเรียนกวีละอนุกุล จำนวน 180 ชุด และศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จำนวน 30 ชุด

สมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้คือ ความต้องการโรงเรียนเอกชนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของผู้ปกครอง ซึ่งแบ่งกลุ่มโดยระดับสติปัญญาของเด็ก มีความต้องการในด้านสถานที่ ด้านสื่อ อุปกรณ์การเรียน ด้านการเรียนการสอน ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และด้านบุคลากร ไม่แตกต่างกัน สถิติที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ตารางแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ f-test

ผลการศึกษาความต้องการโรงเรียนเอกชนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ช่วงอายุระหว่าง 26-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษามัธยมหรือปวช. อาชีพรับจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 6,000 บาท มีความสัมพันธ์กับเด็กเป็นมารดา และผู้ดูแลเด็กประจำ คือพ่อแม่

ผลการศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเมื่อจำแนกตามกลุ่มระดับสติปัญญาของเด็กแล้วมีระดับฝึกได้มากที่สุด รองลงมา คือ ระดับเรียนได้ และระดับเรียนไม่ได้ฝึกไม่ได้ตามลำดับ ผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีการเปิดโรงเรียนเอกชนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา แต่ไม่ต้องการให้มีการอยู่ประจำ ผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีรถรับ-ส่งนักเรียน ให้โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ให้มีการรับ-ส่งนอกเวลาปกติ ให้มีการระบุชื่อผู้รับ-ส่ง และต้องการให้มีการจัดแพทย์ พยาบาลพิเศษประจำในกรณีฉุกเฉิน และผู้ปกครองที่มีความต้องการให้มีการเปิดโรงเรียนสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สูงสุดที่สามารถจ่ายต่อเดือน เป็นเงิน 100-1,500 บาท ผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่ต้องการให้เปิดโรงเรียนเอกชน ช่วงเวลาที่เปิดเรียน เป็นช่วงเวลา 7.30 - 8.30 น. ช่วงเวลาเลิกเรียน คือ 15.30 - 16.30 น.

ผลการศึกษาความต้องการของผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 5 ด้าน คือ ผู้ปกครองมีความต้องการด้านสื่อ อุปกรณ์เรียน ด้านการเรียนการสอน ด้านสถานที่ ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และด้านบุคลากร ตามลำดับ โดยรวมมีระดับความสำคัญอยู่ที่มากที่สุด

การทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยรวมพบว่าความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านสื่อ อุปกรณ์การเรียน ด้านการเรียนการสอน ด้านสถานที่ ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และด้านบุคลากร ผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม คือ ระดับเรียนไม่ได้ฝึกไม่ได้ ระดับฝึกได้ และระดับเรียนได้ มีความต้องการไม่แตกต่างกัน